



## **Tiếp tục hành trình theo tinh thần công nghị là 'ưu tiên hàng đầu' đối với các Nữ tu Salêdiêng**

Thanh Quảng sdb - Sơ Ausilia De Siena, FMA (Vatican)

Tiếp nhận tính công nghị truyền giáo như một lối sống tạo ra những cách thức tham gia và quản trị mới là một trong những ưu tiên được Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo Hữu nêu bật trong Tổng Hội năm 2021.

"Tính công nghị là một khía cạnh có sức lôi cuốn đối với chúng tôi vì, với tư cách là một Tu Hội, chúng tôi đã theo tinh thần công nghị ngay từ đầu, nếu chúng tôi coi tính công nghị là một cách thức tồn tại, hành động và thúc đẩy sự tham gia của tất cả mọi người vào sứ mệnh giáo dục chung", Mẹ Chiara Cazzuola, Bề trên Tổng quyền của Tu Hội Con Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo Hữu, cho hay.

Thật vậy, "tính công nghị là sự thể hiện của linh đạo hiệp thông có nền tảng trong Chúa Ba Ngôi và trở nên hữu hình trong sự hiệp thông giữa các chị em và những người trẻ. Điểm độc đáo của Mẹ thánh Maria Domenica Mazzarello, với tư cách là một người mẹ của Tu hội, một nhà giáo dục và một Người đồng sáng lập, là người đã hợp tác trong việc tạo ra các cộng đồng theo tinh thần công nghị, tức là các cộng đồng được đánh dấu bằng việc làm, cầu nguyện, sống và chia sẻ cuộc sống và sứ mệnh "cùng nhau".



*Mẹ Chiara Cazzuola (đầu tiên bên trái) với các Nữ tu Salêdiêng*

### **Sứ mệnh của chúng tôi giữa những người trẻ**

Mẹ Cazzuola nhấn mạnh: “Chúng tôi được kêu gọi để làm sinh động và đồng hành với sự phát triển ơn gọi của mỗi người được giao phó cho chúng tôi, trong sự phân định liên tục”.

“Theo nghĩa này”, Mẹ nói thêm, “mục tiêu chính của sứ mệnh giáo dục là hướng những người trẻ đến cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu thành Nazareth. Bản thân những người trẻ sau đó trở thành nhân vật chính trong chương trình giáo dục. Họ yêu cầu chúng ta đảm nhận những lối sống mới và những chiến lược mới cho một dịch vụ mục vụ cởi mở và đồng bộ hơn, để đáp ứng kỳ vọng của họ”.

Mẹ Cazzuola giải thích: “Sứ mệnh giáo dục được giao phó cho toàn thể cộng đồng: các nhà giáo dục - tôn giáo, giáo dân và người trẻ - và đòi hỏi sự hội tụ của nhiều sáng kiến khác nhau trong một dự án truyền bá toàn cầu, đến lượt mình, đòi hỏi sự tham gia của nhiều tiếng nói ở nhiều cấp độ tương tác khác nhau: giáo hội, xã hội và chính trị. Bằng cách đặt những người trẻ vào trung tâm, cộng đồng giáo dục cam kết tạo nên một mạng lưới đoàn kết giữa tất cả những người tin tưởng và làm việc trong sứ mệnh giáo dục”.

Đây là lý do tại sao, Mẹ nhấn mạnh, các phương pháp can thiệp mục vụ cần được tìm kiếm, trải nghiệm và kiểm tra trong bối cảnh mà họ làm việc, để họ có thể giải quyết các vấn đề thực sự

phát sinh. Có thể phối hợp một cách hài hòa đảm bảo sự hiệp lực của tất cả các nguồn lực liên quan đến dự án chung, vượt ra ngoài những cách thức và cơ quan hoạt động khác nhau.

Mẹ Tổng quyền kết luận: “Cuộc sống phát triển và được phát triển nếu chúng ta tìm cách nuôi dưỡng nó cùng nhau bằng cách làm việc với sự lạc quan và chăm sóc mục vụ, đồng thời củng cố sự hiệp thông với Chúa Giêsu, nguồn mạch thực sự của sự hiệp thông của chúng ta”.



*Mẹ Yvonne Reungoat với những người trẻ. (CONFRONTO MGS, Châu Âu)*

### **Đôi phó với những bất đồng và xung khắc không thể tránh**

“Bác ái phải là sức mạnh, mạnh mẽ thúc đẩy tâm hồn, khiến những con người rất khác nhau hội tụ và giúp họ vượt qua xung khắc và nghèo đói không thể tránh khỏi ở mọi cấp độ. Cần phải tìm thời gian và cơ hội để thể hiện bản thân, lắng nghe nhau một cách chú ý và tôn trọng, ngay cả và đặc biệt là khi người kia có quan điểm khác”, Mẹ Yvonne Reungoat, Bề trên Tổng quyền danh dự, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài Vatican.

Chuyên gia và Người điều phối của Tổng Hội nói thêm rằng cuộc tranh luận này cần được hỗ trợ bởi sự sẵn sàng kiên định tìm kiếm những gì thích hợp nhất để có thể vượt thắng những gì chia rẽ. “Những lựa chọn và quyết định luôn phải xuất phát từ sự suy ngẫm và cầu nguyện”, Mẹ giải thích.





*Đức Giáo hoàng Phanxicô với các Nữ tu Salêdiêng tại Tổng hội lần thứ 24 của họ*

### **Những người hiệp thông và hòa giải**

Chia sẻ kinh nghiệm của mình, Mẹ Reungoat nhấn mạnh rằng có thể đạt được điểm hội tụ và việc trở thành những người hiệp thông và hòa giải là điều có thể bất chấp những khác biệt về quan điểm, nếu chúng ta tiến bước trong đối thoại, sự rõ ràng, lòng hiếu khách lẫn nhau, nhận thức về nhu cầu của một quá trình hoán cải liên tục của trái tim và khối óc, theo Phúc âm.

“Chúng ta không thể phủ nhận sự bất đồng và xung khắc vì khi chúng được xử lý tốt, chúng sẽ trở thành cơ hội quý giá để phát triển cho mọi người. Chúng khơi dậy những suy tư, phân tích và thúc đẩy chúng ta luôn vượt qua, để xem liệu chúng ta có đang thực sự bước đi trên con đường của đặc sủng hay đang có nguy cơ khép kín trong một tư tưởng cứng nhắc và bị mắc kẹt trong quan điểm thiên vị của riêng mình”, Mẹ nói tiếp.

Mẹ Reungoat nhấn mạnh rằng việc giải quyết tốt những bất đồng và xung khắc có thể giúp chúng ta thực hiện bước Vượt qua dẫn chúng ta thoát khỏi “cái tôi”, được nhìn nhận theo nghĩa cá nhân, để đạt đến cái “chúng ta/đồng nghị/giáo hội”.

“Chúng ta không bao giờ được quên rằng chúng ta là một cộng đồng cho sứ mệnh”, Mẹ Tổng quyền danh dự của các nữ tu Salêdiêng và Chuyên gia và Điều phối viên của Tổng hội kết luận.